

‘Người Lãnh Đạo Phụng Sự’ Tiến Sĩ Syreeta McTier Được Vinh Danh Là Chuyên Gia Hỗ Trợ Giáo Dục II của Năm của DCSD

Tiến Sĩ Syreeta McTier từ khi còn nhỏ đã được truyền dạy về sứ mệnh cố gắng. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi sau này cô đã trở thành một giáo viên để thực hiện sứ mệnh phụng sự và giáo dục trẻ em. Những cố gắng của mình cho giáo dục đã giúp cô được vinh danh là Chuyên Viên Hỗ Trợ Giáo Dục II của học khu DeKalb County School District (DCSD) năm học 2023–2024 tại Lễ Trao Giải Thưởng Học Viện Giáo Dục Xuất Sắc Thường Niên lần thứ 10 của học khu vào kỳ mùa thu vừa qua. Tiến Sĩ McTier bày tỏ lòng biết ơn về danh dự cao quý mà cô nhận được với tư cách là trợ lý hiệu trưởng tại trường Smoke Rise Elementary School.

“Đây thực sự là một niềm hạnh phúc khi tôi nhận được giải thưởng cao quý này, giải thưởng chính là công nhận chất lượng giảng dạy, sự cố gắng và những đóng góp của tôi dành cho học khu DeKalb County School District”, cô phát biểu.

Trong suốt 21 năm, Tiến Sĩ McTier đã là một nhà giáo ở học khu DeKalb County Schools. Chính mẹ của cô là nguồn cảm hứng giúp cô trở thành một giáo viên, mẹ cô là một nhà giáo năng nổ và là một trụ cột trong cộng đồng Compton, California trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Sự đức kết của mẹ đã dạy cô rằng người giáo viên có sức mạnh tạo ảnh hưởng lên học sinh và gia đình các em qua nhiều thế hệ.

“Trong suốt 34 năm sự nghiệp của mình, bà đã dạy dỗ nhiều thế hệ con cháu của những người học trò cũ của mình. Mẹ là tấm gương và nguồn cảm hứng của tôi với tư cách là một nhà giáo”, Tiến Sĩ McTier chia sẻ. “Noi theo tấm gương của mẹ, tôi đã lựa chọn giáo dục là kim chỉ nam cho sự nghiệp phụng sự của mình. Danh dự cao quý này là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của mẹ tới tôi khi tôi quyết định đi theo con đường của bà.”

Tiến Sĩ McTier bắt đầu sự nghiệp của mình là một giáo viên tại trường Jolley Elementary School, nơi cô đã làm việc trong sáu năm. Sau đó, cô đã trở thành trợ lý hiệu trưởng tại trường Robert Shaw Traditional Theme School và công tác ở đây trong vòng bốn năm. Sau này, cô đã chuyển đến trường Smoke Rise Elementary, nơi cô đã công tác trong suốt 11 năm. Cô bày tỏ rằng mình rất vui vì đã trở thành một phần của cộng đồng trường Smoke Rise Elementary.

“Môi trường học đường của chúng tôi thật ấm áp và tận tâm, vì chúng tôi luôn tập trung vào sự phát triển và thành tích của các em học sinh”, cô chia sẻ. “Những con người tuyệt vời, bao gồm cả các em học sinh, giáo viên, nhân viên, hiệu trưởng, quản trị viên, phụ huynh, gia đình và thành viên cộng đồng, đã giúp trường Smoke Rise Elementary School trở thành một ngôi trường đặc biệt để làm việc, học tập và phát triển. Mặc dù mỗi người chúng tôi làm việc dưới những vai trò khác nhau nhưng chúng tôi lại cùng nhau cộng sự để mang đến thành công cho các em học sinh.”

Vào tháng 1 vừa qua, trường Smoke Rise đã tổ chức một lễ kỷ niệm nhằm vinh danh Tiến Sĩ McTier và các nhân viên của năm của trường. Tại sự kiện, Thị Trưởng Mayor Frank Auman của Thành Phố Tucker đã trao cho Tiến Sĩ McTier thư công nhận chúc mừng cô đã được vinh danh trở thành Chuyên Gia Hỗ Trợ Giáo Dục II của Năm của học khu DCSD.

“Đó là một lễ kỷ niệm đầy xúc động và đáng nhớ cho những người được vinh danh và những người thân yêu của chúng ta”, Tiến Sĩ McTier bày tỏ.

Vị trợ lý hiệu trưởng xuất sắc này đóng một vai trò then chốt trong việc cộng sự với hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các thành viên cộng đồng để nâng cao chất lượng dạy và học cũng như đẩy mạnh sự phát triển và thành tích của các em học sinh. Niềm yêu thích trong công việc của cô là được tôn vinh sự phát triển của học sinh. Khi nghỉ hưu, Tiến Sĩ McTier hy vọng rằng những gì cô để lại sẽ là những tư liệu quý báu cho kinh nghiệm giảng dạy và chuyên môn của các giáo viên khác, đồng thời cũng sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của họ.

“Những gì tôi muốn để lại là kỳ vọng có thể giúp đỡ cho những người khác theo đuổi mục tiêu của mình, thể hiện tình yêu và truyền cảm hứng cho sự xuất sắc”, cô nói.

XXX